

รายงานมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

โรงเรียนบ้านกาลูบึง อำเภอรามัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
๑.	ภัยบุคคล -ครู กับนักเรียน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ในการทำความเข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกัน ๒. แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุม กำกับ ติดตามดูแล การรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน ๓. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด ๔. จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายครูประจำชั้น สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล ๕. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทร และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ๖. ไม่ลงโทษนักเรียนโดยใช้อารมณ์ ๗. ไม่อยู่ในที่ลับตามสองต่อสอง ๘. กำหนดกฎระเบียบว่าด้วยการลงโทษ
	-ครูกับบุคคลอื่น	<ol style="list-style-type: none"> ๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของบุตรหลานของผู้ปกครอง ควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น ๒. ปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรม ๓. กำหนดกฎระเบียบว่าด้วยความประพฤติของครู
	-ครูกับครู	<ol style="list-style-type: none"> ๑. สถานศึกษากำหนดกฎระเบียบว่าด้วยความประพฤติ ๒. มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ๓. ให้ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
	-อื่น อาคารเรียน อาคารประกอบ บริเวณสถานศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารอย่างสม่ำเสมอ ๒. แต่งตั้งบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ ๓. สร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน ๔. จัดทำป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย ๕. ซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ๖. จัดให้มีแผนการป้องกันและการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ๗. แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุม กำกับ ติดตามดูแล การรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน ๘. นักการภารโรงและพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด
๒.	อุบัติเหตุ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

		<p>๒. จัดตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน</p> <p>๓. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ</p> <p>๔. จัดทำป้ายคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>๕. ขจัดสิ่งรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา อาคารและห้องต่างๆ</p> <p>๖. ให้ความรู้กฎจราจรความปลอดภัยในการเดินทางไป - กลับและการขับขี่รถจักรยานยนต์</p> <p>๗. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p> <p>๘. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย</p> <p>๙. ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ</p>
๓.	สาธารณสุข	<p>๑. การกำหนดมาตรการป้องกันภัย</p> <p>๒. การจัดทำแผนหรือวางระบบ</p> <p>๓. การปฏิบัติงาน</p> <p>๔. การฝึกอบรม</p> <p>๕. ให้ความรู้นักเรียนในการป้องกันตนเองจาก สาธารณภัยต่าง ๆ</p> <p>๖. การเตรียมบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและประสานงานการแจ้งเตือนภัย การลดอันตรายและระงับภัยที่เกิดขึ้น การบรรเทาภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สินต่างๆ ไปไว้ยังสถานที่ที่</p>